

ได้ถูกปล่อยตัวราคาน้ำตาล

● สอน.ย้ำไม่ขาดแคลน-โรงงานมีนยอกขายรูป

“สอน.” การันตีทำคลอดแผนลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาลในประเทศเสร็จทัน 1 ธ.ค. นี้ ระดมสมองชาวไร่-โรงงานหาข้อสรุปด่วน การันตีน้ำตาลในประเทศจะไม่ขาดแคลน ขณะที่โรงงานน้ำตาลมีต้นตอถูกก้าวยะลอการซื้อรอดูสถานการณ์

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้อนุมัติให้มีการลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาลทรายในประเทศ (โควตา ก.) โดยนับจากนี้ไป สอน. ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลต้องเร่งดำเนินการในขั้นตอนปฏิบัติให้ทันกับช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายที่ประเทศไทยได้เสนอไปยังประเทศบราซิลให้พิจารณา จากกรณีที่บราซิลได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวหาว่ารัฐบาลไทย มีมาตรการอุดหนุนการส่งออกและราคาขายปลีกในประเทศ ให้กับสินค้าน้ำตาลทราย

“ราคาน้ำตาลบริโภคนในประเทศ (โควตา ก.) ที่ปัจจุบันถูกควบคุมราคาขายปลีก ในขณะที่หากมีการลอยตัวราคาก็ต้องไม่มีการกำหนดราคาตายตัว แต่จะเป็นราคาที่สะท้อนกลไกตลาดโลกบวกค่าพรีเมียม (ถ้าไร) ซึ่งหากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเคลื่อนไหวที่ 14-15 เซนต์ต่อปอนด์ เมื่อมีการลอยตัวอาจทำให้ราคาขายปลีกลดลง”

นอกจากนี้ การลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาล จะทำให้มีการยกเลิกระบบโควตาที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ประกอบด้วย โควตา ก. (ขายในประเทศ) โควตา ข. (ส่งออกโดยบริษัทอ้อยและน้ำตาลทราย จำกัด หรือ อนท.) โควตา ค. (ส่งออกโดยชาวไร่ โรงงานและ อนท.) แต่ประชาชนจะไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำตาลโควตา ก. เพราะ สอน. ได้กำหนดให้โรงงานน้ำตาลสำรองเอาไว้ให้เพียงพอพร้อมทั้งต้องเปิดเสรีการนำเข้า

ขณะเดียวกัน ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ที่เริ่มหีบอ้อยในเดือน พ.ย. นี้ ก็สามารถนำราคาประมาณการมาคำนวณได้เช่นเดียวกับการ

ส่งออก ซึ่งชาวไร่และโรงงานต้องตกลงกันเอง ส่วนการเก็บเงินรายได้จากการขายน้ำตาล 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ขณะนี้ เมื่อมีการลอยตัวราคา ในข้อเท็จจริงก็ต้องไม่มีการจัดเก็บอีกต่อไป แต่ระหว่างนี้ กท. ยังมีหนี้สะสมอยู่ที่คาดว่าจะใช้หนี้ได้หมดในเดือน มิ.ย. 2561

เรื่องนี้ก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนการลอยตัวราคาว่าจะเก็บอยู่ต่อไปหรือยกเลิก

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่าสำนักงานกำลังหารือกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่จะหาแนวทางการปรับโครงสร้างทางการเงิน ให้สอดคล้องกับแผนลอยตัวราคาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกองทุนมีหนี้สินรวม 2 ก้อนคือ 1. เงิน 1,227 ล้านบาท เป็นหนี้ที่เกิดจากกรณีเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2549/50 ต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ซึ่งสำนักงานฯ จะเสนอของบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุน 2. เงินกู้เพิ่มค่าอ้อยปี 2558/59 จำนวน 5,900 ล้านบาท ที่ต้องทยอยชำระหนี้ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ว่าการที่สอน. กำหนดให้ลอยตัวราคาน้ำตาลในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ ทำให้ลูกค้าสอบถามเข้ามาจำนวนมากถึงแนวทางและทิศทางราคาและบางส่วนเริ่มชะลอการซื้อขายน้ำตาลเพราะไม่แน่ใจว่าราคาขายปลีกจะเป็นอย่างไร และโรงงานน้ำตาลก็ไม่กล้าจำหน่ายน้ำตาลมากนักเพราะยังไม่มั่นใจถึงทิศทางราคาเนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำตาลตลาดโลกมีราคาตกต่ำ.